

Nghĩa Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn số 910/CV-PGD&ĐT ngày 19/10/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024.

Trường mầm non Hoa Bưởi xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát đặc điểm tình hình chung của đơn vị

Trường mầm non Hoa Bưởi được thành lập từ năm 1985, là trường chuẩn Quốc gia thuộc thành phố Gia Nghĩa- tỉnh Đắk Nông. Năm học 2023-2024, có tổng quy mô số lớp là: 10 nhóm lớp/275 cháu học sinh; trong đó: Khối Mầm 03 lớp/67 cháu, Khối Chồi 03 lớp/ 85 cháu, Khối Lá 04 lớp/123 cháu.

- Cơ sở vật chất: có tổng số 10 phòng học; 05 phòng hiệu bộ-hành chính; 01 bếp ăn bán trú... cơ bản đáp ứng đủ điều kiện hoạt động của nhà trường.

- Có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu tổ chức được phân công hợp lý.

Tổng số CB-GV-NV là: 26 người. Trong đó:

+ CBQL: 2 người (01 hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng; Trình độ: CBQL: Thạc sĩ: 01; Đại học: 01)

+ Giáo viên: 20/20 người. (Trình độ: Đại học 17; cao đẳng 01; trung cấp: 02)

+ Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 90%; trên chuẩn 85%

+ Nhân viên: 03 người. Trong đó, NV kế toán: 01 người; NV bảo vệ: 01 người; NV y tế: 01 người; (Trình độ: Đại học: 01; trung cấp: 01; THPT: 01 người).

(NLĐ cấp dưỡng: 04 người)

- Cơ cấu tổ chức trong nhà trường: được cơ cấu thành 4 tổ chuyên môn (03 tổ chuyên môn GDMN được chia theo khối Mầm, Chồi, Lá; 01 tổ văn phòng- cấp dưỡng)

+ Chi bộ Đảng, các đoàn thể trong nhà trường:

Chi bộ Đảng: Nhà trường có Chi bộ đảng được chia tách và thành lập sinh hoạt độc lập từ năm 2003. Hiện nay, có 15 đảng viên, 100% đảng viên là nữ.

Đoàn thể: Có tổ chức công đoàn với 26 đoàn viên lao động, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo quy định. Năm 2023 đăng ký “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

Chi đoàn thanh niên Cộng sản HCM: có 07 đoàn viên, hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò tuổi trẻ xung phong của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là phát triển phong trào văn hoá - văn nghệ - thể dục thể thao trong toàn trường. Chi đoàn nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Thuận lợi

Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phòng Giáo dục và đào tạo, sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhân dân.

Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, có ý thức tự học tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành của trường;

Có 100% CB-GV-NV đăng ký thi đua trong năm học.

Cơ sở vật chất trang thiết bị cơ bản đáp ứng với yêu cầu dạy và học.

3. Khó khăn

Một số phòng học đã xuống cấp (xây dựng từ năm 1986), diện tích khuôn viên trường nhỏ chưa đủ tiêu chuẩn quy định, ảnh hưởng phần nào đến công tác nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

2. Yêu cầu

Mỗi cá nhân và đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động cách mạng thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương.

II. NỘI DUNG

1. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị trong năm học 2023-2024

1.1. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức của CB-GV-NV về công tác thi đua, khen thưởng.

1.2. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị ngày 15/5/2015 về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Thực hiện tốt các Nghị quyết hàng năm để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Trung ương Đảng.

1.3. Thi đua dạy tốt học tốt và triển khai thực hiện các phong trào cụ thể như sau:

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động;

Phong trào thi đua “Đắc Nong chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”;

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Đắc Nông”

Phong trào thi đua “Đắc Nong chung sức xây dựng nông thôn mới”

Phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở”.

2. Thực hiện nhiệm vụ cụ thể và các phong trào thi đua phát động thực hiện trong công tác chuyên môn bậc học mầm non năm học 2023-2024

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đã tạo điều kiện để CBQL, giáo viên thể hiện năng lực trong phương pháp quản lý, giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện đồ dùng dạy học để học sinh sử dụng đạt hiệu quả cao.

Nghiêm túc thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm học đề ra (theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT phê duyệt).

Trong năm học 2023-2024, với điều kiện ổn định, dịch bệnh Covid-19 không diễn biến phức tạp đơn vị dự kiến phát động phong trào thi đua hoạt động chuyên môn và các hoạt động trải nghiệm sau đây:

Trường tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, huy động đa số giáo viên tham gia. Thành lập đội tuyển tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp thành phố dự kiến đạt trên 30

Tổ chức Hội giảng Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường và tham gia cấp thành phố; tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố.

Lựa chọn tổ chức một trong các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ trẻ như: chương trình diễn đàn tuổi thơ, Bé với âm nhạc các dân tộc, Bé yêu tiếng Việt, Ngày hội dinh dưỡng, Ngày hội thể dục thể thao của bé, Bé với môi trường, Bé làm họa sĩ...

Tổ chức cấp trường và tham gia cấp tỉnh, thành phố phong trào viết SKKN, làm đồ dùng dạy học.

Tổ chức cho trẻ đi thăm cơ quan Quân sự, thăm và tặng quà các chú Bội đội nhân dịp Ngày thành lập QĐNDVN 22/12.

Tổ chức Lễ Hội mùa xuân nhân dịp Tết nguyên đán 2023.

- Các chỉ tiêu đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân trong năm học như sau:

+ Đối với tập thể:

Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động tiên tiến

Tập thể lao động xuất sắc

Hình thức Khen thưởng: Giấy khen của UBND thành phố

Bằng khen của UBND tỉnh

+ Đối với cá nhân:

Danh hiệu thi đua: Danh hiệu lao động tiên tiến: 24/24 người - đạt 100%

Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: 13 người

Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01 người

Hình thức Khen thưởng: Giấy khen của UBND thành phố: 04 người

Bằng khen của UBND tỉnh: 07 người

2. Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, những đổi mới của đơn vị trong năm học 2023-2024

Đơn vị tập trung chủ yếu vào: Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển chất lượng của ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động như đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; điển hình trong phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ... Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của tập thể sư phạm nhà trường, tập thể các tổ chức như Công đoàn, chi đoàn thanh niên.

Các thành viên trong tập thể sư phạm đề xuất những hiến kế, giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong nâng cao chất lượng dạy học, trong tổ chức các hội thi và các phong trào hoạt động để đạt giải cao trong các hội thi các cấp.

Đơn vị cần thường xuyên biểu dương các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt có thành tích xuất sắc trong các dịp hội nghị của đơn vị, hội nghị với cha mẹ học sinh và nhân dân, hội nghị tổng kết, sơ kết. Đồng thời báo cáo đề nghị cấp trên biểu dương trong các dịp bình xét và các dịp hội nghị điển hình, trong Đại hội thi đua yêu nước các cấp ...

3. Triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

100% cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Tích cực học tập, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống bệnh thành tích, quan liêu, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không có CB-GV-NV nào vi phạm về phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

Nhà trường triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hệ thống hồ sơ sổ sách theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống cháy nổ kịp thời, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra đánh giá.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường làm tốt công tác quản lý các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật không để xảy ra mất an toàn cho trẻ;

Thực hiện nghiêm túc 3 nội dung công khai, đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, báo cáo kịp thời đầy đủ, công tác tham mưu có hiệu quả, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, phối hợp với các đoàn thể trong công tác huy động trẻ đến lớp.

Xây dựng kịp thời kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn dựa trên cơ sở thực tiễn và đặc điểm tình hình của đơn vị. Triển khai chỉ đạo và cụ thể hoá các loại kế hoạch theo yêu cầu, nhiệm vụ của ngành của trường và của địa phương.

Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, công tác huy động, phối hợp các nguồn lực chặt chẽ, rõ ràng.

Thực hiện đầy đủ các kế hoạch hoạt động khác.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền kết quả Đại hội thi đua yêu nước thành phố Gia Nghĩa lần thứ IV, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền

các điển hình tiên tiến, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của CB-GV-NV về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, Ký kết giao ước thi đua, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng trong phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền trong toàn đơn vị về các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

Thứ ba, Đổi mới nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Tiếp tục, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ là thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học trong dạy học. Quản lý tốt hồ sơ thi đua - khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với hiệu trưởng

Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng ban tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Các thành viên HĐT có trách nhiệm kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch Thi đua-khen thưởng.

2. Đối với phó hiệu trưởng

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng nội dung, công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện đảm bảo tính hiệu quả.

3. Đối với tổ chuyên môn

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm. Nhất là xây dựng về các tiêu chí của giáo viên đứng lớp và tiêu chí về chất lượng học sinh để đạt yêu cầu theo đăng ký thi đua.

4. Đối với các tổ chức đoàn thể

Tăng cường vai trò phối hợp tham mưu với lãnh đạo nhà trường, thực hiện hoàn thành kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật,

truyền thông giáo dục, cho toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên, cho CMHS và nhân dân.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong thực hiện kế hoạch Thi đua-khen thưởng của nhà trường.

Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với Hội đồng thi đua khen thưởng điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

5. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên

Căn cứ kế hoạch Thi đua-khen thưởng của nhà trường để xây dựng kế hoạch thi đua của mỗi cá nhân trong năm học và kế hoạch theo từng tháng, tuần cụ thể. Báo cáo kết quả thực hiện theo từng học kỳ. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch Thi đua-khen thưởng một cách hợp lý và hiệu quả.

6. Đối với Ban đại diện CMHS

Giữ vai trò quan trọng trong truyền thông giáo dục, tuyên truyền rộng rãi trong CMHS, nhân dân về chủ trương phát triển Giáo dục & Đào tạo của Nhà nước, triển khai trong CMHS phối hợp thực hiện về các nhiệm vụ cụ thể đã được các cấp phê duyệt. Đồng tình ủng hộ nhà trường về vật chất và tinh thần để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trên.

6. Đối với học sinh

Trẻ chăm ngoan, học giỏi. Thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thể chất và các lĩnh vực khác hoàn thành các chỉ tiêu về chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục mà lớp của các con đăng ký thực hiện.

Trên đây là kế hoạch thi đua, khen thưởng của trường mầm non Hoa Bưởi năm học 2023 – 2024. Đề nghị các tập thể, cá nhân trong đơn vị bám sát để tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đăng ký của mỗi cá nhân và tập thể trong năm học 2023-2024./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tp Gia Nghĩa;
- Khối trưởng khối thi đua;
- Lưu HSTĐKT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐ-KT
HIỆU TRƯỞNG**

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014; văn bản số 16/2003/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất các luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác Thi đua - khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua tỉnh Đắk Nông.